

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TIẾP TỤC GÓP PHẦN BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN CỦA TỔ QUỐC

NGUYỄN CỘNG HÒA*

Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (7-5-1955 - 7-5-2010). Từ khi ra đời đến nay, Hải quân Việt Nam đã viết nên trang sử hào hùng, góp phần vào lịch sử vẻ vang của quân đội và của dân tộc. Giữ vững và phát huy truyền thống ấy trong giai đoạn mới là nhiệm vụ và ước nguyện của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng.

1 - Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đùm bọc, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; cùng với những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong Quân chủng, hơn nửa thế kỷ qua Hải quân nhân dân Việt Nam đã xây dựng, phát triển và không ngừng trưởng thành vững mạnh.

Từ Cục Phòng thủ bờ biển với lực lượng ban đầu chỉ có 141 người, phương tiện trang bị ít ỏi, thô sơ phát triển thành Cục Hải quân và từ năm 1964 đến nay là Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Hải quân là lực lượng thường trực của quân đội ta, làm nòng cốt trong quản lý, chiến đấu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, hải đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; trong xây dựng thế trận chiến tranh

nhân dân, nền quốc phòng toàn dân trên biển với lực lượng và phương tiện tàu thuyền, vũ khí trang bị ngày càng hiện đại.

Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ bộ đội hải quân vẫn luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước, vì nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thấm nhuần quan điểm, đường lối cách mạng, tư tưởng quân sự của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với phát huy nghệ thuật đánh giặc giữ nước của cha ông vào

* Chuẩn Đô đốc, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân

thực tiễn chiến đấu, công tác; với trí thông minh, sáng tạo, tinh thần cách mạng tiến công, dũng cảm, kiên cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Quân chủng Hải quân đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, thử thách ác liệt, lập nên nhiều chiến công và kỳ tích; góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường trong lịch sử giữ nước của dân tộc và bổ sung, phát triển những cách đánh hải quân trong thời đại mới; đồng thời xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân chủng "Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng".

Quân chủng Hải quân được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với những chiến công nổi bật, đó là:

- Trong trận đầu ra quân ngày 2-8-1964 đã dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta, bắn rơi 1 máy bay địch; tiếp đó cùng quân dân miền Bắc đánh thắng trận đầu oanh liệt ngày 5-8-1964, làm nên truyền thống "đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964" của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đó là một đòn "cảnh cáo" đối với Mỹ ngụy, thể hiện ý chí dám đánh, quyết đánh và quyết chiến thắng của Hải quân Việt Nam, đồng thời khẳng định ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc ta, một dân tộc nhỏ bé nhưng không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù xâm lược nào, cho dù chúng có vũ khí tối tân, hiện đại hơn ta đến thế nào.

- Chủ động, kiên trì tận dụng thế mạnh của đường thủy, mở đường vận chuyển chiến lược bí mật mang tên "đường Hồ Chí Minh trên biển", tích cực vận tải chi viện rất hiệu quả phục vụ cho chiến trường miền Nam đánh giặc, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

- Cùng quân dân miền Bắc đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững

chắc công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố hậu phương lớn miền Bắc.

- Bằng cách đánh của lực lượng đặc công Hải quân mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, luôn sẵn sàng, đánh hiểm, tiến hành hàng trăm trận lập công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc ở Cửa Việt, Đông Hà, Quảng Trị; đánh chìm và phá hủy gần 400 tàu thuyền và nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch; góp phần cùng quân dân miền Nam tiến lên giành thắng lợi to lớn trên chiến trường.

- Là lực lượng nòng cốt chủ lực "mở lối, thông luồng", đánh thắng các cuộc phong tỏa bằng thủy lôi và bom từ trường của giặc Mỹ trên các vùng sông, biển, cửa cảng miền Bắc trong những năm 1965 - 1972, bảo đảm an toàn cho giao thông thủy kịp thời phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và tổ chức đánh giặc cứu nước của nhân dân ta.

- Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Quân chủng Hải quân đã chủ động, kịp thời tham gia tiến công địch trên hướng biển; nắm vững thời cơ, khẩn trương tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo phía Nam, Tây Nam; góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ nhưng rất đổi anh hùng của nhân dân ta.

- Chiến đấu giữ vững chủ quyền vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc tế cùng với các lực lượng quân tình nguyện Việt Nam giải phóng nhân dân Cam-pu-chia khỏi họa diệt chủng của bọn phản động Pôn-pốt - Yêng-xa-ry, bảo vệ công cuộc hồi sinh, xây dựng đất nước của nhân dân bạn.

- Kiên quyết đấu tranh, giữ vững chủ quyền biển, đảo và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, bảo vệ giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền trên

các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Quân chủng đã được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và Nhì, 3 Huân chương Quân công hạng Nhất và Nhì, 1 Huân chương Lao động; 65 đơn vị và 37 cá nhân được phong thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động, trong đó có 1 đơn vị được phong tặng 3 lần, 6 đơn vị được phong tặng 2 lần; 6.937 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Lao động các hạng; 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Ấng-co và Huân chương Ít-xa-la của Nhà nước Cam-pu-chia và Lào.

2 - Làm nên những chiến công và thành tích xuất sắc ấy của Quân chủng có nhiều yếu tố, trong đó sức mạnh chính trị - tinh thần có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó chính là sức mạnh của chính nghĩa và ý chí "nhất định không chịu mất nước", "không có gì quý hơn độc lập, tự do", sức mạnh của lòng kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; của tư tưởng dám đánh, quyết đánh, quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược dù chúng hơn ta gấp nhiều lần về trình độ khoa học công nghệ vũ khí, trang bị; của tình đoàn kết gắn bó yêu thương nhau như ruột thịt trong nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; của tinh thần khắc phục khó khăn quyết tâm vươn lên làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại; của ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời với các lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thế trận chiến tranh nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, nêu cao chủ nghĩa

anh hùng cách mạng Việt Nam như các thuyền trưởng Lê Văn Tiểu, Huỳnh Văn Sơn; các chiến sĩ Đồng Quốc Bình, Nguyễn Văn Vinh; pháo thủ Đặng Đình Lóng... có tác dụng cổ vũ đồng đội đánh địch, làm nên sức mạnh chiến thắng.

Cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu "không số" đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách khắc nghiệt của biển khơi, sự rình rập, ngăn cản của kẻ thù, mưu trí, dũng cảm, bí mật vận chuyển được hàng ngàn tấn hàng chi viện cho chiến trường, lập nhiều chiến công như huyền thoại; những người anh hùng còn sống mãi với thời gian như các liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, Nguyễn Văn Hiệu..., các anh hùng Nguyễn Văn Tinh, Lê Văn Úc, Nguyễn Hùng Lễ, Đỗ Viết Cường...

Cán bộ, chiến sĩ của cơ quan kỹ thuật và đơn vị công binh hải quân đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh, kiên trì tìm kiếm, miệt mài nghiên cứu tìm cách tháo gỡ và sáng chế các thiết bị rà phá thủy lôi, bom từ trường để đánh thắng các cuộc phong tỏa bằng bom, mìn của địch trên các vùng sông, biển, cửa cảng miền Bắc nước ta.

Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, với ý chí "quyết giữ từng tấc đất, từng sải biển của Tổ quốc", cán bộ, chiến sĩ hải quân đã dũng cảm chiến đấu, tạo nên hình ảnh cao đẹp về hành động anh hùng không chịu khuất phục trước kẻ thù, giữ cho lá cờ Tổ quốc tiếp tục tung bay hiên ngang trên đảo quê hương ở giữa biển khơi xa.

Những tấm gương anh hùng ấy cùng với rất nhiều tấm gương anh hùng, quả cảm tiêu biểu khác trong chiến đấu, lao động, học tập, công tác, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo... thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, phẩm chất cao đẹp "bộ đội Cụ Hồ", đỉnh cao của nhân tố chính trị - tinh thần, trở thành nguồn lực tinh thần to lớn đã và đang tiếp tục

được bộ đội hải quân phát huy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3 - Hiện nay, đất nước đã hòa bình, nhưng cuộc đấu tranh vẫn diễn ra quyết liệt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các thế lực thù địch vẫn không ngừng đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, và chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phi chính trị hóa quân đội, làm cho quân đội và các lực lượng vũ trang của ta mất phương hướng chiến đấu. Tình hình trên biển tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều động thái mới uy hiếp trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Ngày 9-2-2007, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương khóa X đã xác định Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, chỉ rõ những định hướng cơ bản, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, thềm lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền nước ta. Nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển, đảo, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển...

Trước tình hình và yêu cầu đó, nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân hết sức nặng nề, phức tạp, với những yêu cầu mới. Để không ngừng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hải quân nhân dân Việt Nam phải thật sự vững mạnh về mọi mặt, trong đó vấn đề hết sức quan trọng là nhân tố chính trị - tinh thần vững mạnh để tạo động lực thúc đẩy toàn Quân chủng phát huy truyền thống anh hùng, tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Để làm được điều đó, cùng với thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, kịp thời đường lối, quan

điểm, tư tưởng chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là đường lối, quan điểm tư tưởng về quân sự; các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Quân sự Trung ương, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020". Cùng với đó, phải giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quân đội, Quân chủng; giáo dục những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp.

Đổi mới tích cực phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn nêu cao niềm tự hào, nhận thức đúng đắn và sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, vị trí chiến lược của biển, đảo và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước ta đối với việc giải quyết tranh chấp trên biển.

Làm cho mọi người nhận thức đúng đối tượng, đối tác của cách mạng và của hải quân trong quá trình làm nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn của nước ngoài; từ đó xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng cao, nhiệt tình làm tốt trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, có ý chí quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phải nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết kịp thời tư tưởng bộ đội; xây dựng niềm tin vững chắc vào khả năng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao với trang bị vũ khí hiện có; chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng phản động và hoạt động phá hoại của địch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, kịp thời ngăn ngừa những tác động tiêu cực ở ngoài vào đơn vị.

Xây dựng tình yêu biển, yêu đảo, yêu tàu, gắn bó với đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết chặt chẽ, yêu thương đồng chí, đồng đội; giữ nghiêm kỷ luật và chấp hành nghiêm túc, chính xác, nhanh chóng mọi chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đẩy mạnh xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tích cực củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, trong đó tập trung xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh là then chốt; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là số cán bộ là cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên ở các đơn vị cơ sở, trước hết là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, sĩ quan, đảng viên, nhất là trong những điều kiện khó khăn, phức tạp; thường xuyên thực hiện tốt nền nếp, chế độ tự phê bình và phê bình; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và bảo đảm tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Xây dựng và phát huy vai trò hoạt động hiệu quả của các tổ chức quần chúng ở đơn vị; thường xuyên quan tâm

chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và ngày càng có sự cải thiện; xây dựng môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh, làm cho nhân cách người quân nhân của chiến sĩ hải quân ngày càng được hoàn thiện và phát huy mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị.

Đồng thời với xây dựng vững mạnh về chính trị, cần làm tốt công tác huấn luyện, trang bị cho mọi cán bộ, chiến sĩ có đủ kiến thức và trình độ khoa học, kỹ thuật quân sự cần thiết, làm cho mỗi con tàu, mỗi đơn vị là một tập thể vững mạnh toàn diện, luôn chủ động, cảnh giác, có đủ khả năng độc lập sẵn sàng xử lý đúng đắn ngay từ đầu các tình huống diễn ra trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền biển, đảo trong nhân dân cả nước nhằm bảo đảm thống nhất nhận thức và trách nhiệm; tích cực tổ chức các hoạt động dân vận, tăng cường đoàn kết quân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng cộng tác trách nhiệm trong việc huy động khả năng, nguồn lực về phương tiện, con người và vật chất để phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân trên biển; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên các khu vực biển, đảo.

Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình đối tượng chính sách và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, đề xuất với Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách cụ thể với các lực lượng tham gia cùng quân đội quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) đã xác định. □